

กิจกรรมการสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร ยุคไทยแลนด์ 4.0 (องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง)

การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแบบมีส่วนร่วม (Participations) โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงาน รวมถึง การตรวจสอบการดำเนินโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน สามารถกระทำได้โดยอาศัยการคิด การตัดสินใจสำหรับแก้ไขปัญหาของตนเองร่วมกับการใช้ความคิด เชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนางาน การที่ประชาชนภายในพื้นที่มีการรวมกลุ่มในรูปแบบประชาคม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหา นั้น จำเป็นต้องมีความร่วมมือในการทำพร้อมๆกัน ในทุกระดับเพื่อเสริมสร้างความเป็นชุมชนท้องถิ่นที่เข้มแข็ง

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

การประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 เพื่อคัดกรองแผนงาน/โครงการเสนอคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2565



กิจกรรม 5 ส

เป็นกิจกรรมการปรับปรุงแก้ไขและรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น ทั้งส่วนงานการบริการซึ่งนำมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร เป็นประจำทุกวันศุกร์สัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือน



กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แหล่งท่องเที่ยวฯ วัดม่อนจอมผ่อ (วัดอรัญวิเวกคีรี) บ้านดงหลายหน้า

วันที่ 30 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเวียง จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาด แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญของอำเภอเวียงป่าเป้า ซึ่งเป็นหนึ่งในพระธาตุเก้าจอมของจังหวัดเชียงราย



พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึก
มหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2565

วันที่ 6 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง พนักงานส่วนตำบล ได้เข้าร่วมกิจกรรม
พิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึก
มหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ หอประชุมอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย



กิจกรรมตั้งจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 11-17 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงร่วมกับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถ ใช้ถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

